

Kính gửi: - Công Ty TNHH Kiểm Toán TTP

Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam xin gửi tới các quý Công ty lời chào trân trọng!

Công ty chúng tôi hiện đang niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là: KDM.

Ngày 06/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 155/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam là công ty đại chúng có niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nên thời hạn công bố Báo cáo tài chính (BCTC) quý, năm sẽ theo quy định như sau:

- Đối với BCTC quý: trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.
- Đối với BCTC năm đã được kiểm toán: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo các quy định hiện hành, công ty chúng tôi phải nộp BCTC năm 2019 chậm nhất là ngày 31/03/2020 và nộp BCTC quý I năm 2020 chậm nhất là ngày 20/04/2020. Trước những tác động tiêu cực từ hậu quả của dịch Covid - 19, công ty chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 như thiếu hụt nhân sự, không trao đổi/thu thập được thông tin cần thiết từ công ty liên kết hay các bên đối tác khác, ... Vì thế trong thời hạn theo quy định trên, Công ty chúng tôi không đủ thời gian để tổng hợp và hạch toán các bút toán để hoàn thành kịp thời BCTC năm 2019 và BCTC quý I năm 2020.

Bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Công Ty TNHH Kiểm Toán TTP xác nhận BCTC năm 2019 sẽ được ký nộp chậm nhất ngày 30.04.2020

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của các Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn phòng;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ KHÁNH TRINH**

Xác nhận Công Ty TNHH Kiểm Toán TTP

Công ty TNHH Kiểm toán TTP xác nhận những thời điểm trong quá trình thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty CP Dầu khí HP Việt Nam đúng như trên là đúng.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phương Anh

